

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 600 triệu đồng

**3. Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương năm 2007: 42.535 triệu đồng**

- Chi ngân sách cấp huyện: 36.823 triệu đồng

- Chi ngân sách xã: 5.712 triệu đồng

**II. PHÂN BỐ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN, NGÂN SÁCH XÃ (Có phụ lục kèm theo)**

Đối với dự phòng ngân sách, UBND huyện quyết định chi theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND huyện;

Đối với phần thu vượt dự toán ngân sách năm 2007, UBND huyện xây dựng phương án sử dụng thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND trước khi thực hiện; báo cáo HĐND huyện kết quả thực hiện tại phiên họp gần nhất;

Đối với nguồn thu giao quyền sử dụng đất được sử dụng để đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển.

**III. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ VỐN PHÂN BỐ CHO TỪNG HẠNG MỤC DỰ ÁN (Có phụ lục kèm theo)**

**IV. THÔNG QUA CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007 CỦA UBND HUYỆN, CÁC GIẢI PHÁP NÊU TẠI BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KINH TẾ XÃ HỘI, HĐND HUYỆN NHẤN MẠNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU:**

UBND huyện chỉ đạo các Phòng, Ban, ngành, địa phương thực hiện đúng những quy định của Luật Ngân sách nhà nước, chống lãng phí, thất thoát. Sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm. Đề xuất những giải pháp để tăng cường công tác thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, quản lý chặt chẽ các nguồn chi nhất là chi phí quản lý hành chính theo hướng khoán chi phí quản lý hành chính cho các đơn vị hành chính và sự nghiệp;

Kiên toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quản lý, điều hành ngân sách nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực Tài chính, Ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm về những thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả, những khoản chi sai chế độ, vượt định mức ở đơn vị mình;

Tập trung chỉ đạo quản lý đất đai theo đúng quy định của Luật Đất đai để đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đất ở và đất đầu giá. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công, chống vụ lợi cá nhân, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật;